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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um framlög Byggðastofnunar til eignarhaldsfélaga og atvinnuþróunar-
sjóða á landsbyggðinni.

Frá Kristjáni Pálssyni.

1. Hve há voru framlög Byggðastofnunar til eignarhaldsfélaga og atvinnuþróunarsjóða á
landsbyggðinni hvert ár síðustu fjögur ár og hvar á landinu eru þau?

2. Hver er ástæða þess að hætt er að veita þessi framlög?


